



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ (Direct Admission) นั้น

บัดนี้ การพิจารณาผลการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบกลางของ ทปอ. วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2566 ที่ student.mytcas.com
2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ www.cicm.tu.ac.th

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS หากไม่เลือกสาขาที่ต้องการเข้าศึกษาภายในเวลาที่กำหนด (เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์) จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และการคัดเลือกในรอบนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได้ แต่จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในภายหลัง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566
 รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

จำนวน 1 คน

ลำดับ	เลขที่สมัคร	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
1	2566290100/0013	นางสาว	วิชาดา	แป้นแก้ว



- หมายเหตุ:
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ประกาศตามลำดับของเลขที่สมัครสอบ
 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินผลของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 - ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบกลางของ ทปอ.
 ที่ student.mycas.com ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2566 หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 ไม่ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ (ที่ยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนของ ทปอ.) ที่ www.cicm.tu.ac.th
 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 - กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ พร้อมชำระมัดจำค่าธรรมเนียม
 การศึกษาแบบเหมาจ่ายพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 เข้าศึกษาฯ

หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบภายหลังว่า คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากผู้ใดใช้หรืออ้าง
 เอกสารปลอมในการสมัครหรือการสอบคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
 ผู้นั้นนอกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป